

ถือได้ว่าเป็นมวยคนละชั้นก็ว่าได้ระหว่าง **ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี** รองนายกรัฐมนตรี กับ **นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์** อธิบดีกรมป่าไม้

อาจจะเป็นด้วยว่า ท่านอธิบดี "บุญชอบ" มีดี (พ่อค้า ก๋วยเตี๋ยว เชียงราย) จึงกล้าสวนกับ รองนายกฯ "ปลอด" ว่าจะเป็นเรื่องที่ รองนายกฯ "ปลอด" ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวถึงการก่อสร้างฝายแม้วของกรมป่าไม้ค่อนข้างล้มเหลวไม่ได้มาตรฐาน กบอ. ลงไปตรวจสอบพบฝายพังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงสั่งการให้ กรมป่าไม้ เร่งรีบการก่อสร้างฝายถาวรและฝายกึ่งถาวรไปก่อน และได้แจ้งกับ **สำนักงานประมาณ** ว่า!

ยังไม่ให้งบประมาณก่อสร้างฝายแม้วกับ กรมป่าไม้ จนกว่าจะมีการแก้ปัญหาจนน่าพอใจ!

เรื่องนี้ได้มีเสียงตอบโต้มาจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ **นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์** ว่าเป็นเรื่องเก่า?

ข้อมูลของ **ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ** น่าจะเป็นข้อมูลเก่าที่ กรมป่าไม้ เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าฝายที่กรมป่าไม้ก่อสร้างเสียหายประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น

ซึ่งที่ฝายพังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถเก็บ

หมายเหตุ

บ้านเมือง

จับผิดฝายแม้วกรมป่าไม้

กักน้ำได้?

แต่มีบางส่วนยุบตัวก็ได้ให้บริษัทฯ ที่รับไปดำเนินการซ่อมแซมแล้ว เพราะมีสัญญารับประกันเอาไว้ 2 ปี

ส่วนอีก 8 ปีที่เหลือให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล???

ซึ่งหากว่า รองนายกฯ **ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี** ไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างต่อไปก็เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาล เพราะที่ผ่านมากองรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมป่าไม้สร้างฝายในปี พ.ศ.2556 จำนวน 2,300 แห่ง ซึ่งงบประมาณก่อสร้างกว่า 110 ล้านบาท

สำหรับการก่อสร้างฝายผิดสเปกนั้นไม่น่าจะใช่ปัญหา?

เนื่องจากว่าแบบที่ใช้ในการก่อสร้างฝายเป็นของ **สำนักงานประมาณ** และจำนวนที่ชำรุดก็ไม่ใช้จำนวนมาก?

การต่อปากต่อคำชนิดหมู่มือกั๊กน้ำร้อนนั้น ข้าราชการกรมป่าไม้ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ **นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์** อธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นกรมฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีฯ ที่ได้ชื่อว่า!

จำแนกยิ่งนักกับพวกชอบชดใจ?

ยิ่งพวกที่ยืนคนละฝั่งด้วยแล้วไม่เคยมีใครรอดฝ่ามืออำมหิตสักราย?

ไม่ว่าจะเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ **ดร.วิฑูร ชลายนนาวิน** ที่ต้องเจอมรสุมไปนั่งตบยุงอยู่ที่ **กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**

หรือผู้อำนวยการสำนักฯ จัดการที่ดิน "บึงสุไ่ม" ที่โดนดึงไปเป็น **ทรัพยากรจังหวัดมุกดาหาร** ยิ่ง **นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์** มาเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ที่ได้สร้างวีรกรรมในการโยกย้ายโดยเฉพาะเด็กอดีตอธิบดีคนก่อนๆ ด้วยแล้ว

พนักงานป่าไม้คนสนิทรู้ใจจัดให้เป็นที่ฮือฮากันว่านายแม่มาก?

ขยันสร้างศัตรูได้รอบทิศอย่างนี้เชื่อว่า!

ก่อนยุบสภา "ป่าชอบ" เตรียมเก็บของได้เลยครับ!

โถ! ไม่รู้จักพระยาปลอดชะแล้ว

ผีพุ่งไต้